



ปีที่ 41 ฉบับที่ 173 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

## ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เขามหาชัย

เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้เป็นที่สักการบูชาของคณาจารย์ และนักศึกษา ที่เชิงเขามหาชัย ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ชื่อว่า "พระพุทธรูปสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช" โดยจำลองแบบพระพุทธรูปสิหิงค์สกุลช่างนครศรีธรรมราชมาเป็นแบบก่อสร้าง

พระพุทธรูปสิหิงค์องค์นี้มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสามประการ ประการแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประการที่สอง เพื่อถวายเป็นพุทธานุชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้และชนะหมู่มาร (ซึ่งเรียกว่า "ปีสัมพุทธชยันตี") ประการสุดท้ายเพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างมาระยะหนึ่ง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังขาดงบประมาณอยู่ 12,000,000 บาท จึงได้บอกบุญมายังท่านและหน่วยงานในฐานะเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธรูปสิหิงค์ โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เช่นนี้ จึงเชิญชวนผู้ใฝ่บุญนิยมสร้างพระใหญ่ ร่วมกันบริจาคเงินสร้างพระพุทธรูปสิหิงค์ ซึ่งจะทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขานรับนโยบายรัฐบาล ภายใต้คำขวัญ "ภาระของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ใจของเราทุกคน"

## เสนอปรับเงินเดือน พนง.มหาวิทยาลัย ตามมติ คณะรัฐมนตรี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอแนวทางในการผลักดันนโยบายปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ นร. 1008.1/ ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง โดยกำหนดอัตราเงินเดือนปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 16,400 บาท (ข้าราชการ) แต่ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องคูณ 1.7% เพราะฉะนั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นจริง ณ ปัจจุบัน คือ  $16,400 \times 1.7\% = 27,880$  บาท (ป.โท) สายสนับสนุน  $\times 1.5\%$  คือ  $15,000 \times 1.5\% = 22,500$  บาท (ป.ตรี)

ในขณะที่เดียวกันได้ตรวจสอบข้อมูลการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ราชภัฏภูเก็ต ราชภัฏสงขลา โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังนี้ ปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 22,950 บาท ปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,500 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนี้ ปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,280 บาท ปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 20,600 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณดูแล้ว ในระดับปริญญาโท มีส่วนต่างถึง 7,670 บาท (22,950-15,280) ในระดับปริญญาเอก มีส่วนต่างถึง 7,400 บาท (28,500-20,600)

นอกจากประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมได้พูดถึงกองทุนสวัสดิการ ที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการบัตรประกันสังคม การคืนเงินส่วนต่างของพนักงานที่ได้บรรจุในก่อนหน้านี้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้เป็นมติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมยันต์ทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และจะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

## สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯประจำปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดังนี้ ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว เป็นประธานกรรมการ อาจารย์วรดี เลิศไกร เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 คุณณภัคจิราทิพย์ศุภลักษณ์ เป็นกรรมการเหรัญญิก คุณสุชีรา พูลสิน เป็นกรรมการเลขานุการ อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ อาจารย์วิชิต จรุงสุจริตกุล คุณรำเพย บัวจันทร์ คุณวินัย จินดาวัดน์ อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี ผศ.ประหยัด เกษม คุณก่อกานต์ ประเสริฐ และคุณจวีร์รัตน์ เสนาะกรรณ เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีผลตามประกาศตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดการเพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรเป็น  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลำดับ	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการฯ ตาม คำสั่งสภาที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอชื่อและกำหนดการ	คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
๒	๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖	เผยแพร่กำหนดการและ แบบประมวลประวัติและผลงาน โดยละเอียด	คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	- บอร์ดประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - คณะ สำนัก สถาบัน
๓	๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (วันทึ่มหาวิทยาลัย เปิดทำการในเวลาราชการ)	<u>การเสนอชื่อ</u> ๑) นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแบบประมวล ประวัติและผลงานโดยละเอียด ได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยใส่ ซองปิดผนึกส่งที่สำนักงาน อธิการบดี ด้วยตนเอง ๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแบบประมวล ประวัติและผลงานโดยละเอียด ได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยใส่ ซองปิดผนึกส่งที่สำนักงาน อธิการบดี ด้วยตนเอง	- เลขานุการ คณะกรรมการฯ - หัวหน้าสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
๔	๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการ เสนอชื่อจำนวนสองเท่าของจำนวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ลาออก และจัดทำบัญชีรายชื่อจำแนก ตามความรู้ และความเชี่ยวชาญ	คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง

การสอบปลายภาคกำลังจะสิ้นสุด สำนักส่งเสริมฯได้ฝากย้ำถึงวันเวลากำหนดส่งผลการเรียนมาอีกครั้ง ซึ่งได้กำหนดส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป)และบัณฑิตศึกษา ต้องส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีกำหนดดังนี้ ภาคปกติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2556 ภาคพิเศษ (กศ.บป) และบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2556 โดยสำนักส่งเสริมฯจะสรุปรายงานการส่งผลการเรียนเสนอมหาวิทยาลัยทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษาในวันที่ 11 มีนาคม 2556 สุดท้ายสำนักส่งเสริมฯจะประกาศผลผ่านระบบให้นักศึกษาทั้งหมดทราบในวันที่ 18 มีนาคม 2556

เรื่องที่น่ายินดีของสมาชิกในรอบรั้วมหาชัยมีมาบอกกล่าวกันอยู่บ่อยๆ วันนี้ไปที่คณะวิทยาการ จัดการกันอีกครั้ง กับความสำเร็จของผู้หญิงตัวเล็กๆแต่คุณภาพคับแก้วนั่นคือ ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม ที่ได้รับรางวัล “best Paper”จากการเสนอ ผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ "2013 2 nd International Conference on Economics Marketing and Management" ณ กรุงคูไบ ประเทศสหรัฐอเมริกา-เอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม ที่ผ่านมา มหาชัยสาร ขอปรบมือให้ดังๆ

ต่อด้วยชื่อน่ายินดีที่ต้องขอแรงใจไปเชียร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาของเราสองรายการ รายการแรก ส่งใจไปเชียร์นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ที่ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันในรายการ “ก็กู่ สงคราม เพลงเงินล้าน” ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22.30 น. ทางช่อง 7 นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลงชิงรางวัลในทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้คือ นางสาวศุภรัตน์ มุฑุศรี และนายชยักร กังเซ่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ทั้งสองจะเดินทางไปบันทึกเทปรายการที่กรุงเทพฯ ขอส่งแรงใจช่วยเชียร์ให้นักศึกษาของเราผ่าน เข้าไปถึงรอบสุดท้ายทั้งสองคน

อีกรายการที่ต้องร่วมส่งแรงใจไปเชียร์นายวรวิทย์ ช่วยเกิด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกบัดดีแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกบัดดีชิงแชมป์โลก ชาย ครั้งที่ 3 ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม ที่จะถึงนี้ และเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-6 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เช่นกัน

งานการเงินแจ้งถึงผู้ที่ยังไม่ยื่นชำระภาษีปี 2555 ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี โดยปกติแล้วผู้มีเงินได้ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน 31 มีนาคมของทุกปี แต่เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ กรมสรรพากรจึงยืดเวลาการยื่นภาษีออกไปอีก 1 วันเป็นวันที่ 1 เมษายน 2556 ส่วนการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “อย่ากลัวคนที่ชอบพูดจาแรง ๆ แต่จงกลัวคนที่เสแสร้งพูดจาดี ๆ”  
สวัสดิ์คะ